

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các Nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2020, thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức: việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ và đời sống sinh hoạt của nhân dân; thời tiết diễn biến khó lường, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn, bão lũ xuất hiện nhiều hơn các năm trước, nhất là các đợt lũ trong tháng 10/2020 ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động của các doanh nghiệp, của các cơ quan, đơn vị, song với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị liên quan kịp thời hoàn thiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, ban hành đúng thời gian quy định để các đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Thường trực UBNDTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp đến toàn thể cử tri trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình của mình để triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện. Đến nay, có 17/19 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra¹.

Về lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông nghiệp cơ bản duy trì sự phát triển theo hướng chất lượng, giá trị, chăn nuôi dần được khôi phục, tỷ trọng chăn nuôi trong nội bộ ngành

¹. 02 chỉ tiêu không đạt KH: (1) Tổng sản lượng lương thực đạt 92.182 tấn (KH trên 95.000 tấn).(2). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,37%, còn 4,02% (KH giảm 0,5-1%);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM

TO: THE CHAIRMAN, DEPARTMENT OF CHEMISTRY

FROM: [Name]

RE: [Subject]

[Main body of the memorandum containing the details of the report, including dates, locations, and specific findings or recommendations.]

[Closing remarks, signature line, and any additional notes.]

nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra giai đoạn 2015-2020². Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch giao³; chi ngân sách đảm bảo chế độ quy định⁴. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra giai đoạn 2015 -2020⁵, việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu và Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” bước đầu đạt được một số kết quả⁶. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị được tăng cường.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực: hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020, triển khai thực hiện tốt chương trình năm học 2020 -2021. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động thông tin truyền thông được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội, quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách và công tác tổ chức cán bộ theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện. Chỉ đạo ổn định công tác tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập xã. Thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy. Phối hợp bàn giao Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu cho Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong trực thuộc Sở NN&PTNT quản lý.

Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, việc giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

2. Công tác chuẩn bị, tổ chức và hoạt động tại các Kỳ họp HĐND huyện

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 kỳ họp - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 13), ban hành 07 Nghị quyết (03 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, 04 Nghị quyết về việc miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu các chức danh HĐND, UBND huyện).

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, hai Ban HĐND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp. Qua đó, đã thống nhất phân công việc chuẩn bị các văn bản liên quan và điều kiện đảm bảo cho Kỳ họp. Thường trực HĐND huyện thường

² Chăn nuôi chiếm 53,43% trong nội bộ ngành nông nghiệp.

³ Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2020 đạt 310 tỷ đồng, đạt 164% so với kế hoạch giao

⁴ Dự ước tổng chi ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2020 đạt 1.070 tỷ đồng, đạt 131,7% so với kế hoạch.

⁵ Đến nay, toàn huyện đạt 413 tiêu chí NTM, bình quân đạt 17,2 tiêu chí/xã

⁶ Có 35 vườn hộ đạt vườn kiểu mẫu, dự kiến đến cuối năm 2020 có 01 HTX đạt HTX kiểu mẫu, dự kiến có 1 -2 KDC đạt KDC kiểu mẫu; có 02 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh, dự kiến đến cuối năm 2020 có 6 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá cấp tỉnh.

xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ kỳ họp và chỉ đạo gửi tài liệu cho đại biểu đúng quy định.

Chất lượng kỳ họp được nâng lên, các phiên thảo luận, chất vấn được các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, ban, ngành liên quan tham gia trao đổi dân chủ, thẳng thắn, đặc biệt là đối với các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Qua thảo luận, chất vấn, hầu hết các đại biểu thể hiện sự thống nhất cao trong việc quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020.

3. Hoạt động điều hành, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND huyện

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện năm 2020 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2020; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện để triển khai thực hiện; điều hành hai Ban HĐND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề của hai Ban HĐND huyện theo kế hoạch đề ra. Tổ chức các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã thành lập 02 đoàn giám sát chuyên đề⁷, 02 đoàn giám việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp⁸; điều hành hai Ban HĐND huyện giám sát 04 chuyên đề⁹. Trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 cũng như ảnh hưởng của thiên tai nhưng Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện đã thực hiện các cuộc giám sát đảm bảo theo kế hoạch, nội dung đã đề ra, qua đó đã có những kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với việc thực hiện các nội dung được giám sát.

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện đã thường xuyên kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nhất là giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri, kết luận của Chủ tọa kỳ họp và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện. Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên hơn 20 lượt tại các đơn vị, cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy các cơ quan, đơn vị, cơ sở cơ bản đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, các Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 12, Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo điều chuyển đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện tại Tổ đại biểu Cụm phía trước, Cụm đường 15 sau khi các

⁷. TTHĐND huyện giám sát: (1) Tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện; (2)“Việc triển khai thực hiện các mô hình kiểu mẫu trong xây dựng Nông thôn mới”.

⁸. Kỳ họp thứ 12 và Kỳ họp thứ 13.

⁹ Ban KTXH giám sát 02 chuyên đề: (1) Tình hình thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ du lịch giai đoạn 2016 -2020; (2)“Việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ tại các đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018 và năm 2019”. Ban Pháp chế giám sát 02 chuyên đề: (1) Việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện; (2)Tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn”

xã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, ban hành Quyết định thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu cụm Đường 15; ban hành Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo HĐND xã Thanh Thủy, Lâm Thủy; ban hành 01 Nghị quyết về việc triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 (Nghị quyết cá biệt của TTHĐND huyện); Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 của cấp xã theo quy định¹⁰.

Thường trực HĐND huyện tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan do các cơ quan, đơn vị tổ chức.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác phối hợp, tổ chức hội nghị TXCT ngày càng chặt chẽ, dân chủ và chất lượng hơn. Trước và sau Kỳ họp thứ 13, trước Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện 03 cuộc, 33 điểm, có hơn 2000 lượt cử tri tham gia với trên 200 ý kiến kiến nghị trên các lĩnh vực. Trước Kỳ họp thứ 13, 14, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức kết hợp TXCT đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã tại 14 điểm, số lượng cử tri tham gia đông hơn, chất lượng TXCT hiệu quả hơn. Sau TXCT, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban TTUBMTTQ Việt Nam huyện phân loại, tổng hợp và chuyển 70 ý kiến kiến nghị của cử tri đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo quy định¹¹; phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Lê Thủy tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của tỉnh đến HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện tiếp công dân theo định kỳ. Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận và chuyển 03 đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân, thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết trả lời của các cơ quan, đơn vị đối với ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn của công dân. Đến nay, cơ bản các ý kiến phản ánh, các đơn thư khiếu nại của công dân đã được xem xét giải quyết.

5. Hoạt động của hai Ban HĐND huyện

Hai Ban HĐND huyện đã triển khai các hoạt động, xây dựng chương trình giám sát chuyên đề và thực hiện việc giám sát thường xuyên, thẩm tra các báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của Ban tại các kỳ họp HĐND huyện. Ban Pháp chế đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề, Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề; tham gia

¹⁰ . Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND của 18 xã, thị trấn.

¹¹ . Trước KH 13: 26 ý kiến; sau KH 13: 18 ý kiến; trước KH thứ 14: 26 ý kiến.

kiểm tra, thẩm định các Tờ trình của UBND huyện về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Hoạt động giám sát của hai Ban đã tuân thủ đầy đủ quy trình theo quy định pháp luật; bám sát chương trình, sắp xếp, bố trí lịch và thời gian giám sát hợp lý. Sau giám sát, thẩm tra, hai Ban HĐND huyện đã có nhiều ý kiến đề xuất góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

(Hoạt động của hai Ban HĐND huyện năm 2020 có báo cáo riêng tại Kỳ họp).

6. Hoạt động của đại biểu HĐND

Trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với các Tổ đại biểu và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để TXCT, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; nội dung và kết quả các Kỳ họp HĐND huyện; tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện. Các Tổ đại biểu đã phân công các đại biểu HĐND luân phiên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ chức sinh hoạt Tổ để thống nhất phân loại ý kiến cử tri, kịp thời gửi về Thường trực HĐND tổng hợp đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định.

Tại các kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và hoạt động của HĐND huyện; thực hiện chất vấn các cơ quan chức năng về những vấn đề mà cử tri quan tâm¹². Các đại biểu đã bám sát Nghị quyết của HĐND huyện để thực hiện công tác giám sát tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Nhiều đại biểu HĐND huyện đã đề xuất ý kiến kiến nghị giúp Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện có nhận định đánh giá sát đúng với tình hình thực tế ở cơ sở.

7. Công tác phối hợp

Thường trực HĐND huyện theo dõi, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong việc triển khai các kỳ họp HĐND cấp xã. Phối hợp với Ban tiếp công dân huyện và các phòng ban, đơn vị tiếp công dân 23 buổi.

Tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban của HĐND tỉnh giám sát trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy tổ chức tiếp xúc cử tri để các đại biểu báo cáo kết quả trước và sau các Kỳ họp thường lệ của Quốc hội, HĐND tỉnh. Phối hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa

¹² Tại Kỳ họp thứ 13, có 9 ý kiến thảo luận, 4 ý kiến chất vấn tại kỳ họp.

kỳ họp, việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri. Tham gia các hội nghị của UBND huyện, một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đóng trên địa bàn.

8. Việc giải quyết một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp

Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức kiểm tra, thẩm định 06 Tờ trình của UBND huyện để UBND huyện kịp thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện, trong đó, từ sau Kỳ họp thứ 13 đã thẩm định 01 Tờ trình¹³ (Tờ trình về việc tạm ứng nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình Trường bán Quân sự huyện Lê Thủy tại xã Kim Thủy).

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp 13, HĐND huyện khóa XX vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Hoạt động kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện đối với cơ sở chưa nhiều. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau giám sát còn thiếu thường xuyên.

- Hoạt động của một số Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện chưa thực sự rõ nét. Một số đại biểu chưa thực sự tích cực trong hoạt động thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp. Việc tổ chức sinh hoạt của một số Tổ đại biểu chưa thường xuyên.

- Hoạt động Tiếp xúc cử tri tại một số điểm chất lượng chưa cao, số lượng cử tri tham gia ít, chủ yếu là cán bộ cốt cán của cơ sở; ý kiến của cử tri chủ yếu trình bày nguyện vọng cá nhân, ít các ý kiến đóng góp, xây dựng chung. Do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 nên Thường trực HĐND huyện không tổ chức được hoạt động TXCT theo chuyên đề của đại biểu HĐND huyện theo kế hoạch.

- Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện một số mặt hiệu quả chưa cao:

- + Còn có chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra.

- + Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng chưa mạnh; tiến độ thực hiện đề án OCOP, chuỗi giá trị, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bao tiêu sản phẩm còn chậm. Sau lũ lụt, số lượng gia súc, gia cầm giảm mạnh do bị chết, bị trôi. Một số nơi việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu trong xây dựng NTM có biểu hiện chững lại, tiến độ xây dựng một số mô hình kiểu mẫu chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

- + Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản một số nơi còn buông lỏng; việc xử lý các trường hợp vi phạm còn chậm trễ, thiếu nghiêm minh

- + Một số công trình thi công chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân vốn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc.

¹³ . Việc thẩm định các Tờ trình giữa Kỳ họp thứ 12 và 13 đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 13.

+ Hoạt động du lịch trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến của dịch Covid - 19 và lũ lụt.

+ Tình hình tội phạm, trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, hoạt động tín dụng đen, lô đề còn diễn biến phức tạp.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021

1. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp thứ 14

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri; phổ biến và triển khai nội dung các nghị quyết của HĐND huyện đến cán bộ và nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết HĐND huyện.

2. Xây dựng chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện năm 2021 và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện

Căn cứ Chương trình giám sát của HĐND huyện đã được thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 13), Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND huyện, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác cụ thể. Quan tâm lựa chọn nội dung và đối tượng giám sát liên quan đến việc chấp hành pháp luật, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND và những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp và các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tiếp xúc cử tri, bố trí thời gian đi cơ sở nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chủ động phối hợp với Tổ trưởng Tổ đại biểu, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện theo quy định.

Phối hợp thực hiện tiếp công dân theo định kỳ; kiến nghị giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Tổ chức các Kỳ họp trong năm 2021 đảm bảo đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem clearly. This involves understanding the current situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

2. Once the problem is defined, the next step is to gather information. This can be done through research, interviews, or other methods that provide insight into the problem and its causes.

3. After gathering information, the next step is to analyze the data. This involves looking for patterns, trends, and other factors that may be contributing to the problem.

4. Once the data has been analyzed, the next step is to develop a plan of action. This involves identifying the specific steps that need to be taken to address the problem and the resources that will be required.

5. The final step in the process is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the problem is being addressed effectively.

6. Finally, it is important to evaluate the results of the process. This involves assessing the impact of the actions taken and determining whether the problem has been resolved or if further action is needed.

7. The process of identifying a problem is an ongoing one, and it is important to remain flexible and open to change. As new information is gathered, the plan may need to be adjusted to better address the problem.

8. In addition, it is important to communicate the findings of the process to all relevant stakeholders. This ensures that everyone is aware of the problem and the actions being taken to address it.

9. Finally, it is important to document the process. This provides a record of the steps taken and the results achieved, which can be used to inform future problem-solving efforts.

10. The process of identifying a problem is a complex one, but it is essential for effective problem-solving. By following these steps, organizations can ensure that they are addressing the right problem in the right way.

11. It is also important to remember that identifying a problem is only the first step in the process. The next steps are to analyze the data, develop a plan, and implement it.

12. Finally, it is important to evaluate the results of the process and to remain flexible and open to change. As new information is gathered, the plan may need to be adjusted to better address the problem.

13. In addition, it is important to communicate the findings of the process to all relevant stakeholders. This ensures that everyone is aware of the problem and the actions being taken to address it.

14. Finally, it is important to document the process. This provides a record of the steps taken and the results achieved, which can be used to inform future problem-solving efforts.

15. The process of identifying a problem is a complex one, but it is essential for effective problem-solving. By following these steps, organizations can ensure that they are addressing the right problem in the right way.

16. It is also important to remember that identifying a problem is only the first step in the process. The next steps are to analyze the data, develop a plan, and implement it.

17. Finally, it is important to evaluate the results of the process and to remain flexible and open to change. As new information is gathered, the plan may need to be adjusted to better address the problem.

18. In addition, it is important to communicate the findings of the process to all relevant stakeholders. This ensures that everyone is aware of the problem and the actions being taken to address it.

19. Finally, it is important to document the process. This provides a record of the steps taken and the results achieved, which can be used to inform future problem-solving efforts.

20. The process of identifying a problem is a complex one, but it is essential for effective problem-solving. By following these steps, organizations can ensure that they are addressing the right problem in the right way.

Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, hai Ban HĐND huyện và các ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp trong năm 2021 để nâng cao chất lượng các kỳ họp. Chuẩn bị chu đáo nội dung và điều kiện đảm bảo cho các kỳ họp. Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp, các dự thảo Nghị quyết được kỳ họp thông qua để HĐND huyện có cơ sở thảo luận xem xét trước khi quyết định; chuẩn bị và thực hiện tốt các hoạt động giám sát tại kỳ họp. Tổ chức tốt Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021.

5. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban TT UBMTTQ Việt Nam huyện và HĐND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện

Thường xuyên giữ mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện trong hoạt động phối hợp chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp. Thông báo kịp thời kết luận của Chủ tọa kỳ họp, kết luận các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện và chuyển ý kiến kiến nghị của cử tri đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chỉ đạo giải quyết và trả lời cho cử tri rõ. Thường xuyên theo dõi và hướng dẫn các hoạt động của HĐND xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở.

Đảm bảo tốt việc cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ nhằm từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND huyện.

Phối hợp tốt trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn.

6. Phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và nhiệm vụ thực hiện năm 2021. Thường trực HĐND huyện xin báo cáo đến Kỳ họp.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh; } B/c
- Thường vụ Huyện ủy; }
- TT. HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hòa

(The body of the document contains several paragraphs of extremely faint text, which is illegible due to the quality of the scan.)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1
SỐ QUÊ LỘ 12

(Handwritten signature)



11